

Công tác giao nhận thực phẩm tại bếp ăn trường mầm non Thăng Long

An toàn thực phẩm luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong công tác nuôi dưỡng các bé. Nhận thức được tầm quan trọng này, trường mầm non Thăng Long đã và đang thực hiện nghiêm túc công tác giao nhận thực phẩm tại bếp ăn. Đây là khâu đầu tiên và vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh.



Hình ảnh: Giao nhận thực phẩm tại bếp ăn trường MN Thăng Long

Quy trình giao nhận thực phẩm tại bếp ăn nhà trường được thực hiện theo quy định của ngành giáo dục và Sở Y tế, đảm bảo chặt chẽ và minh bạch. Các bước cụ thể trong quy trình bao gồm:

Kiểm tra nhà cung cấp: Nhà trường chỉ lựa chọn những nhà cung cấp thực phẩm uy tín, có giấy phép kinh doanh hợp pháp và được cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ.

Kiểm tra thực phẩm: Khi nhà cung cấp giao thực phẩm đến trường, nhân viên bếp ăn sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, số lượng, hình thức, cảm quan,... của thực phẩm.

Lập biên bản giao nhận: Sau khi kiểm tra và xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu, nhà trường sẽ lập biên bản giao nhận ghi rõ thông tin về nhà cung cấp, loại thực phẩm, số lượng, chất lượng,... và có chữ ký của đại diện hai bên.

Bảo quản thực phẩm: Thực phẩm sau khi được kiểm tra và nhận bàn giao sẽ được bảo quản đúng quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh cho đến khi chế biến.

Nhờ thực hiện nghiêm túc công tác giao nhận thực phẩm, trường mầm non Thăng Long đã góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các bé. Nhờ vậy, các bé được ăn uống đầy đủ, ngon miệng, đảm bảo sức khỏe để học tập và vui chơi tốt.

Trường mầm non Thăng Long luôn mong muốn phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong việc giám sát công tác giao nhận thực phẩm. Phụ huynh có thể tham gia vào các buổi kiểm tra thực phẩm hoặc liên hệ với nhà trường nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Công tác giao nhận thực phẩm là trách nhiệm chung của nhà trường, các bậc phụ huynh. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm để góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm, vì sức khỏe và sự phát triển toàn diện của các bé.